

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nhớ lời Người dạy: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng, chân chính. Vì vậy, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”[1].

“PHẢI CÓ TINH THẦN TỰ CHỈ TRÍCH”

Người cách mạng theo Hồ Chí Minh muốn toàn tâm, toàn ý hành động và phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân thì nhất định phải có đạo đức cách mạng; phải thấm nhuần 23 điều răn về “Tư cách một người cách mệnh” được chỉ rõ trong tác phẩm Đường Cách mệnh, xuất bản năm 1927. Những yêu cầu về phẩm chất đạo đức cách mạng đó phải được thường xuyên, liên tục rèn luyện; được quy về 3 mối quan hệ chủ yếu, đó là: Đối với người, đối với việc và đối với mình. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong tiến trình đấu tranh cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã không chỉ luôn sẵn sàng tận tâm, tận lực phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân mà còn luôn quán triệt thực hiện tự phê bình và phê bình: Đối với mình thì phải “cả quyết sửa lỗi”, đối với người thì “có lòng bày vẽ” để trở thành những người luôn gương mẫu đi đầu, làm mực thước cho nhân dân noi theo. Trong gian lao kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cả trong cuộc sống đời thường, vì Đảng, vì dân, trên cơ sở của tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, đã có biết bao tấm gương cán bộ, đảng viên bất chấp mọi hiểm nguy, nguyện hy sinh lợi ích cá nhân, sẵn sàng đem tính mạng của mình bảo vệ, che chở cho đồng đội, đồng bào. Những tấm gương sáng về sự nỗ lực phấn đấu, gương mẫu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nêu gương trong khi tiến hành tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí ở trong Đảng, thể hiện sinh động qua các thời kỳ cách mạng là một trong những nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng, giúp Đảng làm tròn nhiệm vụ mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc giao phó trong gần 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những người “tưởng vào Đảng thì dễ tìm công ăn việc làm. Có người vào Đảng mong làm chức này, tước nọ. Có người vì anh em bạn hữu kéo vào, v.v..”[2], nên khi có chức, có quyền đã sa vào chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, tham nhũng, xu nịnh cán bộ cấp trên nhưng lại ức hiếp cán bộ cấp dưới và quần chúng... Họ và những người thoái hóa, biến chất như họ đã mắc bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiều danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ và nhiều bệnh khác

như: hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, cạnh thị, v.v.. khiến quần chúng không tin, không phục, không yêu. Do thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu, họ không nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Vì thế, đã không quy tụ và lãnh đạo được quần chúng, dẫn đến rời xa quần chúng, phá vỡ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Vì vậy, để mỗi cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo sáng suốt, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, thì chữa chạy những sai lầm, khuyết điểm không chỉ là yêu cầu tất yếu, nội tại mà còn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Năm 1951, Hồ Chí Minh đã viết bài “Tự phê bình” (đăng báo Nhân dân, 20/5/1951); trong đó nhấn mạnh: “Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa”, bởi “ai cũng cần tắm rửa cho mình mấy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động đúng đắn”. Chỉ ra rằng, tự phê bình và phê bình là “thang thuốc đặc trị” để phát huy ưu điểm và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, song Hồ Chí Minh cần trọng nhắc nhở: dùng thuốc phải dùng đúng, dùng sai hậu quả sẽ khôn lường. Theo Người, “mục đích của tự phê bình và phê bình để giúp nhau tiến bộ, sửa chữa sai lầm”, chứ không phải là để “bới lông tìm vết”, để trả thù, nên cách thức tiến hành phải có lý, có tình, có nghĩa. Trong mọi mối quan hệ, khi công tác hay ứng xử đời thường, Hồ Chí Minh cũng đều chú trọng chữ “tình”, vì theo Người “nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế”.

Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng, người đời không phải thánh thần, mỗi con người đều có cá tính, sở trường, đời sống riêng, hơn nữa trong lòng mỗi người đều có cả điều thiện và điều ác, cho nên, nếu biết làm cho những điều thiện nảy mầm, điều ác thui chột dần đi, thì mỗi con người sẽ tốt hơn lên, xã hội vì thế mà phát triển. Cán bộ, đảng viên cũng vậy, trong công tác hay cuộc sống thường ngày cũng không tránh khỏi khuyết điểm cần phải khắc phục, vì thế: “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích”, nghĩa là phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, vì “không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”[3].

Học và làm theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình ở hai điều chính cốt nhất: mục đích và phương pháp, vì nếu cả hai điều này được tiến hành đúng và kịp thời thì hiệu quả của tự phê bình và phê bình sẽ cao, góp phần hoàn thiện bản thân mỗi người, của tất cả mọi người và đó cũng chính là một trong những phương thức cơ bản giải phóng mọi tiềm năng của mỗi người, để con người đạt tới tự do. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng của Đảng, là việc làm cần thiết, vừa để chỉ ra ưu điểm và khuyết điểm để rút kinh nghiệm vừa qua đó tìm được biện pháp, học được cách thức để khắc phục hạn chế, chứ không phải là đấu tố, hạ bệ nhau. Hồ Chí Minh quan niệm, “tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình”, “phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình” cho nên “tự phê bình và phê bình phải

đi đôi với nhau”. Theo đó, mục đích của tự phê bình và phê bình là “cho mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa khuyết điểm”, làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, cốt để giúp nhau tiến bộ; cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn; cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ. Do đó, phương pháp tự phê bình và phê bình là phải được tiến hành thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày” với tâm và động cơ trong sáng; phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt; phải vạch rõ cả ưu điểm và những khuyết điểm để cùng tiến bộ; lời nói phải hợp tình, hợp lý, chớ dùng lời mỉa mai, chua cay, đăm thọc... Tuy nhiên, sai lầm và khuyết điểm của mỗi con người khác nhau thì hình thức phê bình, xử lý cũng phải khác nhau, mới đảm bảo được tính nghiêm túc, nếu không sẽ sinh ra thói “thậm thà thậm thụt” mà “trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng to mồm”.



KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 10/2022

- Ngày giải phóng Lào Cai (01/11);
- Ngày Cách mạng XHCN tháng Mười Nga (07/11);
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022 gắn với Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11);
- Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11);
- kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Nguồn gốc của ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam



Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Fédération International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương nhà giáo" gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh. Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo

Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

* Ý nghĩa của Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt Nam. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo như Việt Nam. Ngày 20/11 chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20/11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô.

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC Đám ĐÔNG

Kỹ năng nói trước đám đông là gì?

Bất kỳ bài chia sẻ hay lời đóng góp, lời nói của bạn phải nói trước đám đông thì đều cần có kỹ năng để hoàn thành thật xuất sắc

HÃY BIẾT MÌNH NÓI GÌ VÀ MUỐN NÓI GÌ

Đứng trước rất đông người, những lời bạn nói ra cần phải đúng và chắc chắn, chín chu, không được xảy ra những lỗi gì. Lời nói đã nói ra sẽ không thể thu lại được, vậy nên cần cẩn trọng trong từng câu nói.

Trước mỗi bài phát biểu, hãy lên kịch bản rằng mình sẽ nói gì và mình muốn truyền tải điều gì. Điều này giúp bạn có thể định hướng được cả chương trình và dễ dàng điều chỉnh. Nếu bạn không có kế hoạch hay lập trình trong đầu thì rất dễ đi lan man và không đúng chủ đề.

HÃY THỰC HÀNH KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC Đám ĐÔNG THƯỜNG XUYÊN

Bất kỳ việc gì đều sẽ tốt hơn nếu được rèn luyện và thực hành thường xuyên. Đặc biệt với kỹ năng nói thì điều đó càng trở nên quan trọng. Giọng nói hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian và tập luyện đúng cách. Ngôn ngữ địa phương, bị ngọng đều có thể sửa được. Kỹ năng thuyết trình trước đám đông cũng như vậy. Bạn cần học và luyện tập những cách nói chuyện thu hút, sử dụng ngôn ngữ hình thể điều luyện và hài hòa.

Hãy thực hành thường xuyên

Trăm hay không bằng tay quen, hãy luyện tập để cho mình có những phản xạ linh hoạt

LÀ CHÍNH MÌNH KHI NÓI TRƯỚC Đám ĐÔNG

Để bạn trở nên khác biệt thì hãy là chính mình. Đừng rập khuôn theo một hình mẫu, phong cách, kỹ năng nói chuyện trước công chúng của ai khác. Chỉ có là chính mình, bạn mới có thể tự tin nói được những điều mình suy nghĩ một cách thuyết phục và thu hút. Những cá tính của bạn sẽ quyết định sự ghi nhớ của người nghe với bạn.

HỌC KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC Đám ĐÔNG – COI KHÁN GIẢ CHÍNH LÀ BẠN BÈ

Hãy thoải mái chia sẻ và kết nối với đám đông như nói chuyện với bạn bè của bạn. Chỉ có vậy, bạn mới có thể có cảm xúc tốt, bình tĩnh và nói được những điều mình muốn nói.

Việc coi khán giả là bạn bè giúp bạn có một tinh thần ổn định, bớt lo sợ và bỏ đi cảm giác khán giả như nhìn trừng trừng soi xét bạn.

Học kỹ năng nói chuyện trước đám đông - coi khán giả chính là bạn bè
Tinh thần thoải mái sẽ giúp bạn dễ dàng chia sẻ những điều bạn muốn nói

GIỮ TINH THẦN THOẢI MÁI TRƯỚC BUỔI THUYẾT TRÌNH

Hãy gạt bỏ những nỗi sợ trước khi bắt đầu buổi thuyết trình của mình. Cho dù bạn có thờ đốc, quên thông tin hay hụt hơi thì cũng không có vấn đề xảy ra hết. Hãy bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề, tinh thần chuẩn bị là quan trọng nhất. Đừng lo bạn nhé!

Trước khi lên bục, bạn có thể hít sâu, nhảy lên nhảy xuống để lấy năng lượng.

BÍ QUYẾT GIÚP BẠN CÓ KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TRƯỚC Đám ĐÔNG THÀNH CÔNG

Để có được kỹ năng nói trước công chúng tuyệt vời thì bạn cũng cần phải học tập và rèn luyện mỗi ngày. Hãy lưu lại những bí quyết dưới đây nhé:

Thu hút khán giả bằng ánh mắt: Hãy nhìn trực tiếp vào mắt của khán giả một cách khéo léo, không được nhìn lên trần nhà hay tường. Bạn hãy nhìn vào khoảng trống ở giữa lông mày (giữa mắt và mũi).

Cách nói chuyện hấp dẫn: Bạn cần nói đúng, rõ ràng, ngắn gọn, đủ ý nhưng đầy cảm xúc và nhiệt huyết. Bạn cần sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu của giọng nói, thay đổi âm thanh trầm bổng phù hợp.

Không được lo lắng về các lỗi nhỏ: Đừng để những lỗi nhỏ khiến bạn mất tập trung và không thể tiếp tục bài thuyết trình. Khán giả thường tập trung vào những ý chính nên bạn cũng đừng quá lo lắng khi tất cả mọi người vẫn có thể hiểu được ý bạn.

Sử dụng dáng điệu, cử chỉ linh hoạt: Tránh đứng yên tại chỗ quá lâu, cũng không nên đi lại quá nhiều hoặc dang chân quá rộng. Không đưa tay cao quá cằm, nên đưa ngang thắt lưng.

Tổng kết lại các ý chính: Khi kết thúc, bạn nên cô đọng điều mà bạn muốn truyền tải đến khán giả.

Bí quyết giúp bạn có kỹ năng nói chuyện trước đám đông thành công
Hãy học hỏi những kinh nghiệm đã có từ trước bạn nhé

LỜI KẾT

Kỹ năng nói trước công chúng rất cần thiết với chúng ta, đặc biệt ở công việc. Điều này sẽ quyết định được vị trí của bạn trong tương lai, trở thành một lãnh đạo xuất chúng thu phục lòng người hay là diễn giả gây thương nhớ đến triệu khán giả.

Tất cả đều vô cùng quan trọng đối với bạn. Vậy nên đừng bỏ qua kỹ năng này!